

อเมริกัน แคปิตอล เอ็นเนอร์จี แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ ประกาศถอนการลงทุนด้านพลังงานทั้งหมด

แอนนาโพลิส, แมรีแลนด์-11 พ.ย.-ฟิอาร์ทนิวส์ไวร์/อินโฟเคสท์

อเมริกัน แคปิตอล เอ็นเนอร์จี แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ (American Capital Energy & Infrastructure: ACEI) ประกาศว่า ทางบริษัทได้ถอนการลงทุนด้านพลังงานทั้งหมดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะการขายสินทรัพย์ในครั้งนี้จะให้ผลตอบแทนรายปี 18.1% และรวม 1.32 เท่าของเงินลงทุน หลังจากชำระหนี้ที่กำลังจะครบกำหนดในระยะเวลาอันใกล้แล้ว สำหรับการขายสินทรัพย์ครั้งนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 16 เดือน และจะสร้างผลตอบแทนรวม 108.6 ล้านดอลลาร์

ACEI ได้ถอนการลงทุนใน Azura Power Holdings Ltd., BMR Energy LLC, Taiba Ndiaye Wind Project และ PT Arkora Hydro โดยได้ขายสินทรัพย์ใน Azura ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Azura-Edo IPP สถานีไฟฟ้าขนาด 1,500 เมกะวัตต์ ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในรัฐเอโดของไนจีเรีย ให้แก่ Actis บริษัทที่ลงทุนในตลาดที่กำลังเติบโตทั่วโลก นอกจากนี้ Lekela Power ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Actis ยังได้รับสิทธิในการร่วมพัฒนาต่อจาก ACEI รวมถึงได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการลงทุนใน Taiba Ndiaye Wind Project ขนาด 158 เมกะวัตต์ ในประเทศเซเนกัล ขณะเดียวกัน ACEI ยังขายสินทรัพย์ที่ลงทุนใน BMR ผู้ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 36 เมกะวัตต์ในประเทศจามาอิก ให้แก่บริษัทในเครือ Virgin Group สุดท้ายนี้ สินทรัพย์ใน PT Arkora Hydro ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและผู้ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาด 84 เมกะวัตต์ จำนวน 10 โครงการทั่วอินโดนีเซีย ยังถูกขายให้กับบรรดานักลงทุนรายอื่นๆ

พอล ฮานราฮาน ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง ACEI เปิดเผยว่า “การขายสินทรัพย์ใน 4 โครงการที่เราลงทุนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การันตีว่าตลาดเกิดใหม่ยังคงมีศักยภาพสูง แม้เราจะต้องถอนตัวจากการลงทุนเร็วกว่าที่วางแผนไว้มาก ทว่าผลตอบแทนที่ได้กลับมีมหาศาล การสนับสนุนประเทศที่ต้องการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นเป้าหมายหลักของ ACEI มาโดยตลอด และเราต้องการแสดงให้เห็นว่าการลงทุนดังกล่าวไม่เพียงทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยและสร้างผลกำไรอย่างงามด้วย ผมเชื่อว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความคิดนี้ถูกต้อง และผมก็ภูมิใจมากกับความสำเร็จของบริษัท”

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคต ซึ่งเป็นการคาดการณ์ผลการดำเนินงานของอเมริกัน แคปิตอล เอ็นเนอร์จี แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ และบริษัทในเครือ อันมีปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระยะเวลาในการปิดการทำธุรกรรม การ

เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การทำธุรกรรม การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆในอุตสาหกรรมที่อเมริกัน แคปิตอล เอ็นเนอร์จี แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ ได้เข้าไปลงทุน

ติดต่อ: โทร. +1 (443) 214-7070

พอล ฮานราฮาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ริชาร์ด ซานโตรอสกี กรรมการผู้จัดการ